

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về tăng cường quản lý hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn huyện**

Ngày 23/02/2024, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về tăng cường quản lý hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Văn phòng HĐND – UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND (phụ trách lĩnh vực) xã Hồ Thầu; Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường; Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Sĩ Thầu Chải, xã Hồ Thầu; Ông Hoàng Mộng Long – Chủ tịch CLB dù lượn, điều bay Lai Châu.

Sau khi nghe Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện báo cáo tình hình hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động dù lượn, điều bay và các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất kết luận như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đường có 01 điểm bay dù lượn, điều bay đáp ứng các hoạt động bay huấn luyện, tập luyện và thi đấu tại bản Sĩ Thầu Chải - xã Hồ Thầu. Điểm bay đã được tỉnh, huyện tổ chức nhiều giải thi đấu dù lượn, cho phép các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện tổ chức huấn luyện bay cho phi công, vận động viên; Thông qua các hoạt động này đã góp phần tích cực phát triển phong trào thể thao trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá nét đẹp văn hóa, tiềm năng thể mạnh, thu hút đầu tư du lịch vào huyện.

Để quản lý hoạt động này, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Hồ Thầu phối hợp tham mưu kiểm soát các thủ tục khi cho phép, quản lý các hoạt động bay huấn luyện, thi đấu theo quy định. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã xảy ra 02 vụ tai nạn trong khi tổ chức bay huấn luyện có liên quan đến điểm bay Sĩ Thầu Chải - xã Hồ Thầu. Nguyên nhân chủ yếu do một số phi công, câu lạc bộ chưa tuân thủ nghiêm các quy định quản lý, hướng dẫn chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm trong khi bay huấn luyện. Đồng thời, cũng bộc lộ một số hạn chế trong công tác quản lý, giám sát, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở khi có phi công, du khách đến bay luyện tập và trải nghiệm. Để tăng cường quản lý hoạt động dù lượn, điều bay, bảo đảm an toàn cho các phi công

tham gia các hoạt động dù lượn, điều bay, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

### **1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn; tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động dù lượn, điều bay.

Tham mưu việc cho phép tổ chức các hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn huyện theo quy định; thông báo đến các thành viên trong nhóm điều phối về cấp phép bay, danh sách Huấn luyện viên, vận động viên, phi công tham gia thi đấu, bay huấn luyện. Phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn thành lập nhóm điều phối hoạt động dù lượn, điều bay để nắm bắt thông tin, tổ chức các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khi xảy ra tai nạn.

Tiếp tục tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn; Xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn với các Câu lạc bộ dù lượn, điều bay có hoạt động trên địa bàn (Đại diện là Câu lạc bộ dù lượn, điều bay Lai Châu), ban hành **trước ngày 15/3/2024**.

### **2. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện**

Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tăng cường công tác quản lý hoạt động dù lượn, điều bay; tham gia nhóm điều phối hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn huyện. Công an huyện tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, đặc biệt đối với các phi công tham gia các hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khi xảy ra tai nạn.

### **3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện**

Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn bay theo Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến Nhân dân, huấn luyện viên, vận động viên dù lượn, điều bay khi tham gia hoạt động dù lượn, điều bay.

Phối hợp với UBND xã Hồ Thành xây dựng Bảng thông báo, chỉ dẫn đảm bảo an toàn trong khu vực xuất phát và khu vực đỗ, đặt tại những vị trí thích hợp, dễ nhận biết.

### **4. UBND các xã, thị trấn**

#### **- UBND xã Hồ Thành:**

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của huyện về quản lý hoạt động dù lượn, điều bay, đặc biệt là các văn bản cho phép bay đã có phân công, giao nhiệm vụ cụ thể. Trực tiếp quản lý, vận hành bãi dù lượn tại bản Sì Thâu Chải. Thành lập Tổ quản lý bãi dù lượn của bản có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức các hoạt động bay theo đúng danh sách cho phép.

Phối hợp với Câu lạc bộ dù lượn, điều bay Lai Châu, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng Bảng thông báo, chỉ dẫn đảm bảo an toàn trong khu vực xuất phát.

- **UBND các xã, thị trấn:** Tham gia thành viên nhóm điều phối để nắm bắt thông tin; phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

### **5. Câu lạc bộ dù lượn, điều bay Lai Châu và các câu lạc bộ dù lượn, điều bay có hoạt động tại huyện**

Thực hiện nghiêm việc đề nghị cấp phép bay dù lượn, điều bay theo quy định. Kiểm soát, sàng lọc các phi công đủ điều kiện, chỉ bố trí phi công có danh sách đăng ký bay được UBND huyện cho phép tham gia các hoạt động dù lượn, điều bay trên địa bàn.

Phối hợp với UBND xã Hồ Thầu xây dựng Bảng thông báo, chỉ dẫn đảm bảo an toàn trong khu vực xuất phát và khu vực đỗ, đặt tại những vị trí thích hợp, dễ nhận biết. Nghiên cứu thống nhất giữa các Câu lạc bộ dù lượn, điều bay xây dựng tài liệu chỉ dẫn cho các phi công, vận động viên và người có liên quan về cảnh báo an toàn, khuyến cáo các tọa độ hạn chế bay trên địa bàn huyện, đề nghị hoàn thành **trong tháng 3/2024**.

Phối hợp với UBND xã Hồ Thầu xem xét việc xã hội hóa hỗ trợ kinh phí hoạt động Tổ quản lý bãi dù lượn của bản Sĩ Thầu Chải.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Các Sở, ngành: Văn hóa TT&DL, Công an, BCH Quân sự tỉnh (B/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Như Hợp**